

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

โรคพริกหน้าฝน



ฤดูฝนความชุ่มฉ่ำมาเยือน โรคเชื้อราตามหา เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพริกทั้งหลายให้เตรียมรับมือการระบาดของโรครากโคนเน่า และ โรคกุ้งแห้ง หรือแอนแทรคโนสจากเชื้อรา พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพริก

โรคกุ้งแห้ง มักพบอาการบนผลพริกที่เริ่มสุกหรือผลพริกก่อนจะเปลี่ยนสี เริ่มแรกมีแผลจุดดำสีน้ำตาลบวมยุบตัวเล็กลงเล็กน้อยในผิวผลพริก ต่อมาแผลขยายออกเป็นวงรีหรือวงกลมซ้อนกันเป็นชั้นๆ ถ้าอากาศชื้นบริเวณแผลจะมีเมือกเยิ้มสีส้มอ่อนๆ แต่หากแสดงอาการที่ผลอ่อนจะทำให้ผลพริกโค้งงอบิดเบี้ยว ลักษณะคล้ายกุ้งแห้ง เชื้อราก่อโรคกุ้งแห้งสามารถติดไปกับเมล็ดได้...ถ้าเกษตรกรต้องการเก็บเมล็ดพริกไว้ทำพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร แนะนำให้เลือกเก็บเฉพาะผลที่ปลอดโรค การปลูกไม่ควรปลูกต้นพริกให้ชิดกันเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความชื้นสูง อากาศไม่ถ่ายเท ที่สำคัญยังทำให้เชื้อราแพร่กระจายเกิดการระบาดได้อย่างรวดเร็ว

หากสำรวจพบพริกแสดงอาการโรค ควรเก็บผลพริกเป็นโรคออกจากแปลงไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที...หากเริ่มพบการระบาดให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา อะซอกซีสโตรบิน 25% เอสซี อัตรา 5-10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารแมนโคเซบ 75% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารไพโรคอกซาลาซ 45% อีซี อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และพ่นทุก 7-10 วัน

โรครากเน่าโคนเน่า มักเกิดในระยะพริกโตเต็มที่ ช่วงออกดอกติดผล อาการเริ่มแรกจะมีใบเหลืองและร่วง หากระบาดรุนแรง ต้นพริกจะเหี่ยวและยืนต้นตาย...โคนต้นจะพบเชื้อราเส้นใยสีขาวรวมเป็นก้อนกลมจากนั้นจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลดำคล้ายเมล็ดผักกาด (ราเม็ดผักกาด) หากเริ่มพบระบาดให้รีบถอนต้นพริกและเก็บเศษซากพืชส่วนที่เป็นโรคออกจากแปลงไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที และใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา อีไตรไดอะโซล 24% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารควินโตซีน 75% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ราวบริเวณโคนต้น หรือดินในหลุมที่ขุดเอาดินเก่าออกแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ใส่ปูนขาวปรับสภาพดินก่อนปลูกพืชฤดูถัดไป...แต่แปลงที่มีการระบาดรุนแรงควรปลูกพืชชนิดอื่นสลับหมุนเวียนอย่างน้อย 5 ปี

กรมศุลกาภมือชิปปิงลุยปราบทุจริต



นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้จะเชิญผู้ประกอบการตัวแทนส่งออกหรือชิปปิงมาหารือ เพื่อช่วยกันกำหนดหลักเกณฑ์และกติกาในการกำกับดูแลผู้ประกอบการชิปปิง เพื่อลดช่องโหว่ในกรณีที่ชิปปิงสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่ในการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ส้มแดงราคาสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง, การสำแดงปริมาณสินค้าน้อยกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้รัฐเก็บภาษีได้น้อย และยังทำให้เกิดความเสียเปรียบและได้เปรียบในการแข่งขันด้วย ซึ่งหลังจากหารือแล้ว ก็จะนำร่างหลักเกณฑ์ไปรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่สามารถดำเนินการได้จริง

“อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาพบว่า มีการนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามด่านต่างๆ ทั้งทางบก บนเรือและอากาศ จะมีชิปปิงที่ไม่ดีร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมศุลฯทุจริตต่อหน้าที่ จึงจำเป็นต้องวางหลักเกณฑ์และกติกาใหม่เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ปัจจุบันมีผู้ประกอบการชิปปิงราว 2,000 ราย แต่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตราว 1,200 ราย หรือ 60% ถือเป็นชิปปิงที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนที่เหลืออีก 800 ราย เป็นชิปปิงที่ไม่มีใบอนุญาต หรือชิปปิงเถื่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายเล็กๆ มีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล”

ด้านนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคมชิปปิงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาอยู่ตรงเจ้าหน้าที่ของกรมศุลฯ ใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้อง ทั้งๆ ที่หลักเกณฑ์และข้อกำหนดได้กำหนดชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่จะทำพิธีการศุลกากรให้กับชิปปิงที่มีใบอนุญาตเท่านั้น แต่ในข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ไม่ได้ขอดูใบอนุญาต ซึ่งเป็นเพราะความสนิทสนมระหว่างเจ้าหน้าที่กับชิปปิง ถือเป็นต้นตอของการทุจริตได้

“สมาคมฯมีชิปปิงที่เป็นสมาชิกราว 1,200 ราย ซึ่งชิปปิงเหล่านี้มีตัวตนและที่ตั้งบริษัทชัดเจน หากทำผิดก็จะมีบทลงโทษ เช่น ขับออกจากการเป็นสมาชิก ทำให้ต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนชิปปิงที่ไม่มีใบอนุญาตก็อยู่เหนือกติกา เมื่อทำความผิดก็ไม่มียกโทษ ผมเห็นว่า ไม่ใช่แค่เรื่องช่องโหว่ แต่เป็นรูรั่วขนาดใหญ่ของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ”